



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 23 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: กองทุนออมทรัพย์	แนวหน้า
2. นับถอยสิ้นสุดมาตรการปกป้องพิเศษ จับตาผลกระทบภาษีนำเข้าโคเนื้อออสเตรเลีย	แนวหน้า
3. คอลัมน์ เล่ารอบตัว: ป่านาน...ที่หายไป	กรุงเทพธุรกิจ
4. เกษตรฯเล็งตั้งเกษตรกรร่วมโครงการเลี้ยงโคเนื้อผลิตแม่โคพันธุ์ดี	สยามรัฐ
5. คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ปาล์มน้ำมันผันสลาย (5)	ไทยรัฐ
6. ผู้ตรวจฯ กระทบวงเกษตรติดตามงาน จ.ระยอง	เดลินิวส์
7. อ.ส.ค.จัดเทศกาลโคนมแห่งชาติ น้อมรำลึกในหลวงร.9พระราชทานอาชีพ	ไทยโพสต์
8. ปศุสัตว์เร่งสร้างอาหารปลอดภัยยกระดับมาตรฐานตลอดห่วงโซ่	สยามรัฐ
9. Industry gets new trawler rules boost	Bangkok Post
10. คอลัมน์ โขลกข่าวตำทุกข์	ไทยรัฐ
11. ภาพข่าว: ดันส่งออก	แนวหน้า
12. ภาพข่าว: วันเกษตรแห่งชาติ	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า
หัวข้อ : กองทุนออมทรัพย์

วันที่ : จันทร์ 22 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 13421 หน้า : 8(ซ้าย)

กองทุนออมทรัพย์ : นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมสามัญกองทุนออมทรัพย์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมพิงบุญ อาคาร สศก.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : ปล่อยสินค้านำเข้าพิเศษ จับตาผลกระทบภาษีนำเข้าโคเนื้อออสเตรเลีย 0%

วันที่ : อังคาร 23 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 13422 หน้า : 8(กลาง)

ปล่อยสินค้านำเข้าพิเศษ

จับตาผลกระทบภาษีนำเข้าโคเนื้อออสเตรเลีย 0%

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า อีกประมาณ 2 ปี ไทยจะสิ้นสุดมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ซึ่งจะส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สินค้าเกษตรที่นำเข้าจากออสเตรเลียจำนวน 17 รายการ จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า และไม่จำกัดปริมาณการนำเข้าอีกต่อไป เช่น เนื้อโคและเครื่องใน เนื้อหมูและเครื่องใน นมและผลิตภัณฑ์นม เนย เนยแข็ง

ขณะที่สินค้า SSG ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่ผ่านมา ไทยมีสินค้า SSG 23 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มที่สิ้นสุดมาตรการไปแล้ว ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 6 รายการ ได้แก่ นมและครีมข้นไม่หวาน บัตเตอร์มิลค์ น้ำผึ้ง ส้ม องุ่น และมันฝรั่งปรุงแต่งแช่เย็นแช่แข็ง และ 2.กลุ่มที่จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 17 รายการ เช่น สินค้าเนื้อวัวและเครื่องใน สินค้าเนื้อหมู และเครื่องในกลุ่มผลิตภัณฑ์นม เนย เนยแข็ง

สำหรับสินค้าเนื้อโค เป็นสินค้าที่ตลาดภายในประเทศมีความต้องการสูงและมีการขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะเนื้อโคคุณภาพ โดยในช่วงปี 2556-2560 การบริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ของไทยขยายตัวที่ร้อยละ 4.80 ต่อปีประกอบกับผลผลิตภายใน

ประเทศมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ต้องมีการนำเข้าเนื้อโคคุณภาพจากต่างประเทศโดยเฉพาะออสเตรเลีย ซึ่งในปี 2559 ไทยนำเข้าเนื้อโคจากออสเตรเลียปริมาณสูงถึง 3,903 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.55 ของการนำเข้าเนื้อโคทั้งหมดของไทยซึ่งมีปริมาณ 9,392 ตัน เนื่องจากเนื้อโคเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกของออสเตรเลียและหากสิ้นสุดมาตรการ SSG แล้ว คาดว่าจะส่งผลให้มีการนำเข้าเนื้อโคจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกลง

นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (สศก.)

กล่าวว่า สศก. จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมการเปิดตลาดสินค้าตามพันธกรณีความตกลง TAFTA ในสินค้า SSG ที่จะสิ้นสุดมาตรการในกลุ่มที่ 2 ประมาณเดือนมีนาคม 2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย สหกรณ์เครือข่าย โคเนื้อ จำกัด สหกรณ์โคนอมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด เป็นต้น

ทั้งนี้ สศก. โดยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ได้ให้ความช่วยเหลือและเชี่ยวชาญผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจสำหรับสินค้าโคเนื้อ

ตั้งแต่ปี 2550 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 154.75 ล้านบาท อาทิ โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง โครงการเพิ่มมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันซึ่งผลจากการดำเนินการตามโครงการต่าง ได้ช่วยให้ไทยมีศักยภาพในการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคเพิ่มขึ้น โดยในช่วงปี 2556-2560 ไทยสามารถผลิตเนื้อโคได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.78 ต่อปีขณะที่สัดส่วนผลผลิตภายในประเทศต่อความต้องการบริโภคขยับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 73.88 ในปี 2556 มาเป็นร้อยละ 76.4 ในปี 2560

เกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีดังกล่าว สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรยกเลิก SSG ภายใต้ความตกลง TAFTA ในปี 2563 ได้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร โทรศัพท์ 0-2561-4727 หรือโทรสาร 0-2561-4726 และ www.2.oac.go.th/FTA หรือ E-mail : fta@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : เล่ารอบตัว: ป่าน่าน...ที่หายไป

วันที่ : อังคาร 23 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 10718 หน้า : 2(ล่าง)



ภาพที่เห็นนี้ เป็นภาพเปรียบเทียบพื้นที่ป่าน่านในห้วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

ถึงจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายต่างพื้นที่ แต่ก็เชื่อว่าน่าจะพอบอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาป่าต้นน้ำน่านที่สังคมไทยตื่นตัวกันมาตั้งแต่ 5 ปีที่แล้วได้อยู่บ้าง

อย่างแรก นี่เป็นความจริงที่พบได้ในทุกเที่ยวบินเมื่อเข้าเขตพื้นที่ จ.น่าน ไม่ว่าจะห้วงเวลาไหน พื้นที่เขาหัวโล้น (หรืออาจจะไม่โล้นเพราะมีกล้าพืชอุตสาหกรรมกำลังแย่งยอด) กับพื้นที่ป่าสงวนยังคงเป็นพื้นที่ร่วมกันอยู่

อย่างนี้ ถ้าจะถามว่า ผู้ร้ายเรื่องนี้คือใคร, ยังไม่ยากให้ตัดสินว่าใครผิดใครถูก เพราะเรื่องนี้ ทั้งเรื้อรัง และซับซ้อน

หากจำกันได้ ปัญหาป่าน่านหายนั้น ไม่ได้เกิดมาในช่วง 10 ปีนี้ แต่ย้อนกลับไปได้ไกลถึง 5 ทศวรรษที่แล้ว

ข้อมูลตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ระบุเอาไว้ชัดเจนว่า

พื้นที่ป่าใน จ.น่าน นั้น มีทั้งหมด 6,435,792 ไร่ หรือคิดเป็น ร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด

การหายไปของ “ป่าน่าน” เริ่มตั้งแต่ปี 2507 โดยมีอัตราสูญเสียพื้นที่ป่าอยู่ที่ 17,942 ไร่ต่อปี ก่อนจะเพิ่มเป็น 52,947 ไร่ต่อปีระหว่างปี 2547-2551 และเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว หรือราว 125,402 ไร่ต่อปี ในปีช่วง 6 ปีหลัง

ผืนป่าที่ถูกถางออกนั้นกลายเป็นแปลงเกษตรอุตสาหกรรมที่เริ่มรุกคืบมา

ตัวเลขชุดนี้เป็นทั้งเหตุผล และภาพสะท้อนถึงอัตราเร่งของการ “รุกป่า” ในช่วงหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างปี 2548-2552 พื้นที่ป่าไม้ น่านถูกแผ้วถางเผาทำลายเพื่อการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพด เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว จาก 3 แสนไร่เป็น 9 แสนไร่ ภายในเวลาเพียง 4 ปี

ที่ย้ำว่ายังไม่ยากให้ตัดสินหาคนผิดนั้น มีเรื่องที่เราต้องมองอยู่หลายส่วน

ป่าน่าน...ที่หายไป

อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากราคาข้าวโพดที่พุ่งจาก 3 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2537 ไปแตะที่ 9 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2555 หรือค่างาพยาจาก 20 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นไปเป็น 80 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2554

ขณะที่การนำเข้ายากำจัดศัตรูพืช และสัตว์ก็มีมูลค่าเพิ่มกว่า 15,000 ล้านบาทตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ตามรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เพราะพื้นที่ทำกินไม่สมดุลกับจำนวนประชากร เป็นเรื่องจริง เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และป่าสงวน นั่นก็จริง

เพราะกฎหมาย และการดูแลของกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน ถือหลักเกณฑ์ที่คนคนละอย่าง จริงอีกเหมือนกัน

เพราะคนรุกป่า รวมทั้งคนถูกตัวหนังสือในกระดาษบอกว่ารุกป่า ก็เรื่องจริง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หัวข้อ : เล่ารอบตัว: ป่าน่าน...ที่หายไป

วันที่ : อังคาร 23 มกราคม 2561
ฉบับที่ : 10718 หน้า : 2(ล่าง)

ปม คนกับป่า และปากท้อง ไม่ต่าง
จากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ให้
เด็กโรงเรียนวัดจากตำบลต่างไกล
มาสอบกับเด็กห้องคิงส์ของโรงเรียน
ใน กทม.

ทั้งยาก และซับซ้อน แต่ถ้าไม่ได้
ลองทำก็ไม่รู้
การก้าวเท้าของภาคเอกชนเข้ามา
เป็นข้อต่อให้กับหลายหน่วยงานในพื้นที่
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง อย่างล่าสุด

การไขกอก เปิดไฟเขียวของรัฐบาลผ่าน
Sand Box : การทดลองปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดินเชิงพื้นที่
โดยใช้โจทย์ป่าต้นน้ำน่านเป็นเป้าหมาย
เป้าหมายอยู่ที่ การจัดการพื้นที่
ป่าน่านทั้ง ร้อยเปอร์เซ็นต์ แบ่งสัดส่วน
เป็น 72-18-10

72 คือ ตัวเลขของป่าสงวน และ
ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

18 คือ พื้นที่ป่าฟื้นฟูที่ชุมชน
สามารถใช้ “ประโยชน์ร่วม” อาทิ
การเก็บของป่า ปลุกกาแพ หรืออะไร
ก็ตามแต่เท่าที่ชุมชนจะทำได้ไม่ใหญ่
ส่วนอีก 10 ที่เหลือ เป็นพื้นที่ทำ
ประโยชน์ของชุมชนได้อย่างเต็มที่ ทั้งใน
แง่ของการเพาะปลูก หรือที่อยู่อาศัย
แต่ไม่มีสิทธิในการครอบครอง

เพราะพื้นที่ทั้งหมดยังมีสถานะ
เป็นเขต “ป่าสงวน” อยู่

ความสำคัญของเรื่องนี้ คงไม่ใช่
เฉพาะคนน่าน หรือป่าน่าน แต่มันเป็น
คนต้นน้ำ ที่ถ้ำโถมเข้ามาสู่คนกลางน้ำ
และปลายน้ำตามลำดับ

แน่นอน ถ้าจะพูดให้ง่ายขึ้น
ไม่ว่าป่าเมืองน่าน หรือป่าไกล ทุกป่า
ล้วนเป็นป่า และเป็นเรื่องที่เราคนไทย
ต้องเอาใจใส่ด้วยกันทุกคน





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : เกษตรฯเล็งตั้งเกษตรกรร่วมโครงการเลี้ยงโคเนื้อผลิตแม่โคพันธุ์ดี ตั้งกองทุนFTAช่วย..

วันที่ : อังคาร 23 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 23635 หน้า : 8(บนซ้าย)

เกษตรฯเล็งตั้งเกษตรกรร่วมโครงการเลี้ยงโคเนื้อผลิตแม่โคพันธุ์ดี ตั้งกองทุนFTAช่วยเกษตรกร

“ดร.สมคิด” เล็งตั้งเกษตรกรเข้าโครงการเลี้ยงโคเนื้อต่อยอดโครงการโคบาลบูรพา FTA ไทย-ออสเตรเลีย ปลอดภัย 17 รายการปี 63 เตรียมกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย รับผลกระทบเนื้อวัวนำเข้าราคาถูก

กษ. : นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตโคเนื้อในประเทศลดลงเรื่อยๆ ช่วง 10 ปีนี้ ในเรื่องการบริโภค โดยมีการนำเข้ามาทดแทนปีละกว่า 2 แสนตัว จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปริมาณโคเนื้อของไทยขณะนี้ มี 4.8 ล้านตัว ต้องการบริโภค 1.2 ล้านตัว/ปี เฉลี่ยคนไทยบริโภคเนื้อ กว่ 2 กก./คน/ปี อัตราการบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่มาก เพราะมีทางเลือกในการบริโภคมากกว่าทุกประเทศในอาเซียน แต่การผลิตโคเนื้อ ยังไม่เพียงพอความต้องการ ผลิตได้ไม่เกินปีละ 1 ล้านตัว โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้รวมกลุ่มเกษตรกรเข้าโครงการเพิ่มการเลี้ยงโคเนื้อขยายผลต่อเนื่องจากโครงการโคบาลบูรพา 3 หมื่นตัว ขยายโครงการให้สหกรณ์ต่างๆ เข้ามารวมกลุ่มเกษตรกร ผลิตแม่โคพันธุ์ดี ให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ แก้ปัญหาขาดแคลนและส่งออกประเทศใกล้เคียง ซึ่งเป็นมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทยพร้อมรับมือ หลังจากสิ้นสุดมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) ในปี 2563 โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเนื้อโคที่มีผลกระทบด้านต้นทุนการเลี้ยงต่ำกว่า โดยไทย มีต้นทุน 80 บาท/กก. ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จัดเตรียมกองทุน FTA พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโคเนื้อ

ได้รับการอนุมัติจากกองทุนแล้ว 6 โครงการ 154 ล้านบาท พัฒนาคุณภาพขยายตลาดผู้บริโภคให้สินค้าของไทยมีการแข่งขันได้ในตลาดโลก

“ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย จะหมดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สินค้าเกษตรที่นำเข้าจากออสเตรเลียจำนวน 17 รายการจะไม่มีกรเรียกเก็บภาษีนำเข้าและไม่จำกัดปริมาณการนำเข้าอีกต่อไป เช่น เนื้อโคและเครื่องใน เนื้อหมูและเครื่องใน นมและผลิตภัณฑ์นม เนย เนยแข็ง”

โฆษกกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาคุณภาพโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพตอบสนองความต้องการบริโภคสินค้าเนื้อโคคุณภาพสูง (Premium) ภายในประเทศไทยได้มีการผลิตสินค้าเนื้อโคคุณภาพสูงและเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคโดยทั่วไป เช่น สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัดได้มีการนำโคเนื้อสายพันธุ์บราห์มัน โคพันธุ์พื้นเมือง และโคพันธุ์ชาโรเลส์มาปรับปรุงสายพันธุ์ กระทั่งได้โคลูกผสมพันธุ์กำแพงแสน หรือที่รู้จักกันในนาม “โคเนื้อกำแพงแสน”ที่สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศไทย และได้นำมาส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เลี้ยงเป็นอาชีพสร้างรายได้ พร้อมส่งเสริมรูปภายใต้แบรนด์ KU Beef จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภค นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้ร่วมกับ มกอช. และกรมปศุสัตว์ ในการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งได้เชื่อมโยงการตลาดผ่านเครือข่ายสหกรณ์ในการเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและส่งออกจำหน่าย นอกจากนี้ สหกรณ์ยังส่งเนื้อโคไปจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร และแผงค้าเนื้อต่างๆ รวมทั้ง ร้าน Ku Beef

Butcher ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยปัจจุบันสหกรณ์มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,500 ตัวต่อปี ขณะที่สหกรณ์เลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด นับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเนื้อโคคุณภาพที่รู้จักกันในนาม “เนื้อโคขุนโพนยางคำ” ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทยและได้รับความเชื่อถือว่าเป็นเนื้อที่มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย ทัดเทียมกับเนื้อโคที่นำเข้าจากต่างประเทศ และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่เชื่อถือได้เช่นเดียวกัน

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดตลาดสินค้าเกษตร **สดก** จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมการเปิดตลาดสินค้าตามพันธกรณีความตกลง TAFTA ในสินค้า SSG ที่จะสิ้นสุดมาตรการในกลุ่มที่ 2 ประมาณเดือนมีนาคม 2561 ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด และสหกรณ์การเลี้ยง ปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : หนีมองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ปาล์มน้ำมันผันสลาย (5)

วันที่ : อังคาร 23 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 21917 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



ปาล์มน้ำมันผันสลาย (5)

มาดูวิธีบริหารจัดการปาล์มน้ำมันของไทยกับมาเลเซีย ที่เราอยากจะเป็นอย่างเขามีความแตกต่างกันแค่ไหน...ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ที่ออกมาจะทำให้ชาวสวนปาล์มผันสลายหรือไม่

ตอนที่แล้วเปรียบเทียบกับให้เห็นความต่างราวฟ้ากับเหว...หน่วยงานระดับปฏิบัติการ ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯของไทย มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ดูแล ให้มีข้าราชการทำงานธุรการ 2 คน

ส่วนมาเลเซียมี MPOB ทำหน้าที่ดูแลปาล์มน้ำมันทั้งระบบ มีเจ้าหน้าที่กว่า 1,300 คน

และยังมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามคอยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเป็นการส่วนตัวอีกด้วย ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อชาวสวนปาล์มน้ำมัน 950 คน (เจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อสวนปาล์ม 23,750 ไร่)...และในปี 2563 จะมีเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อเกษตรกร 250 คน (เจ้าหน้าที่ 1 คน ดูแลสวนปาล์ม 2,250 ไร่)

เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน มาเลเซียมีการออกกฎหมายบังคับให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกัน

ตั้งเป็นสหกรณ์ เกษตรกร 1,200 ครัวเรือนต่อ 1 สหกรณ์ เพื่อให้ทำเกษตรแปลงใหญ่ต้นทุนต่ำ...แบบนี้เมืองไทยก็มีกลุ่มลำไย

บังคับให้เป็นสหกรณ์เพื่อการจัดสรรเงินไปช่วยเหลือชาวสวนปาล์มรัฐบาลจะจ่ายเงิน



ทางสหกรณ์ มีทั้งงบในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต อุปกรณ์ เครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลทุนการใช้แรงงาน

ถึงเวลาเกษตรกรตัดผลปาล์มไปขาย มีเจ้าหน้าที่ได้ใบอนุญาตจากทางการมาเป็นคนกลาง ตรวจสอบคัดเกรดตราคุณภาพปาล์มให้ด้วย...ไม่ใช่ใช้คนของโรงงานมาตีราคาให้ตกต่ำเหมือนอย่างบ้านเรา

นอกจากนั้นยังมีกฎหมายห้ามเกษตรกรครอบครองต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตต่ำ หรือห้ามมีต้นปาล์มน้ำมันอายุเกินกว่า 25 ปี

ไม่ได้ห้ามอย่างเดียว มีการวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มชั้นดีให้เพียงพอ เพื่อส่งเสริมให้ปลูกปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มเก่า รัฐจ่ายไร่ละ 7,500 บาท (ไม่เกินรายละ 15.6 ไร่) และระหว่างที่ปาล์มปลูกทดแทนยังเก็บผลผลิตไม่ได้ รัฐยังจ่ายเงินเดือนให้เกษตรกรไว้เลี้ยงชีพนาน 2 ปี อีกเดือนละ 3,900 บาทต่อครัวเรือน

ส่วนว่าที่กฎหมายปาล์มน้ำมันใหม่ของบ้านเรา ไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอนมีคำถามตามมา มาเลเซียเอาเงินจากไหนมาทำเรื่องทำนองนี้...มาว่ากันต่อตอนหน้า.

ส-เล-๓



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : ผู้ตรวจฯ กระทรวงเกษตรติดตามงาน จ.ระยอง

วันที่ : อังคาร 23 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 24939 หน้า : 22(ล่าง)

ผู้ตรวจฯ กระทรวงเกษตร ติดตามงาน จ.ระยอง

พร้อมกันนี้ผู้
ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้
เป็นประธานการประชุม

นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะเข้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้อง พบนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง เพื่อรายงานผลการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และขอข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ ร่วมประชุม

และแก้ไข ร่างข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การนี้ในส่วนของกรมส่งเสริม ในการพัฒนาหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริการ การเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ การเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3) นำ

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตร 4.0 โดยนายชาติ บุญนาค ผู้อำนวยการฯ และ ณ ห้องรับรอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ผู้อำนวยการกลุ่มของ สสก.3 พร้อมด้วย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน เกษตรจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร เกษตรและสหกรณ์ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด จังหวัดระยอง ชลประทานระยอง สำนักงาน ระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 เข้าร่วม ดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบแก่ที่ ในการประชุม ประชุม.

อ.ส.ค.จัดเทศกาลโคนมแห่งชาติ น้อมรำลึกในหลวงร.9พระราชทานอาชีพ

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทย และแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จึงได้เตรียมจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นายลักษณะน์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อคราวเสด็จประพาสทวีปยุโรป ได้เสด็จฯ ไปประทับแรม ณ ประเทศเดนมาร์ก ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศไทย หลังจากเสด็จนิวัตประเทศไทย รัฐบาลเดนมาร์กได้ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเป็นของขวัญแด่ต้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2504 โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง “ฟาร์มโคนม” และ “ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก” ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า



เฟรดเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินี แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก อย่างเป็นทางการ จากประวัติศาสตร์การเลี้ยงโคนม จึงได้ถือเอาวันที่ 16 มกราคม

ของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ และเพื่อให้เป็นการเข้าช้อนกับวันครู รัฐบาลได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2530 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ จึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย อ.ส.ค.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทย ตลอดจนจนเป็นการพบปะสังสรรค์ของผู้ที่อยู่ในวงการนี้ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ด้าน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจว่า ประกอบด้วย 1.การจัดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน สูโคนมไทย 4.0” การจัดกิจกรรมการประกวดโคนม ครั้งที่ 35 เพื่อแสดงความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์โคนม และแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย การจัดกิจกรรมประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ” เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสื่อสารแบรนด์ เพื่อสร้างการรับรู้และทำให้เกิดการยอมรับกับนมไทย-เดนมาร์ก พร้อมกับการยกระดับนมไทย-เดนมาร์ก ให้เป็นนมแห่งชาติในปี 2561



โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมด้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร พร้อมนำเสนอแผนงานและประกาศผลการคัดเลือกระดับภูมิภาค ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมงานราตรีโคนม คาวบอยไนต์ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมประกวดการแต่งกายคาวบอย คาวเกิร์ล ผู้มาร่วมงานรับรางวัลมากมายสนุกกับเกมส์โต้คาวบอยมากมาย ลีลาศ รำวง กับวงดนตรีวงใหญ่ แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่กับการกลับมาของตำนานคาวบอยเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

“นอกจากนี้ ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ชาวโคนมยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในบริเวณงานอีกด้วย” ผอ.อ.ส.ค.กล่าว

ปัจจุบันอุตสาหกรรมนมไทยได้ก้าวหน้าไปมาก ในส่วนของ อ.ส.ค.ได้มีนโยบายยกระดับความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand) และการสื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างแบรนด์นมไทย-เดนมาร์คให้เป็นที่ยอมรับและครองใจผู้บริโภคอย่างยั่งยืน.



ปศุสัตว์เร่งสร้างอาหารปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานตลอดห่วงโซ่

กทม. : นายสัตวแพทย์
อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เปิดเผยว่าการปศุสัตว์เร่งเครื่อง
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสัตว์
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยเฉพาะการบูรณาการในการ
ทำงานร่วมกันของกรมปศุสัตว์
และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
อุปทาน (Value Chain) ช่วยสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการที่จำหน่าย
สินค้าปศุสัตว์ จากมาตรฐาน
การผลิตที่ดีและมีตลาดรองรับ
ผลผลิต ควบคู่กับการสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
 โดยเฉพาะการที่กระทรวง
เกษตรฯ ตรวจจับรอง “มาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร : มาตรฐาน
Q” แก่ผลิตภัณฑ์สินค้า อาหาร
ที่ควบคุมความเย็นตลอดห่วง
โซ่ (Cold Chain) โดยสินค้า ปศุ
สัตว์ที่ได้มาตรฐาน Q รวม 78 แห่ง
ด้าน นายสัตวแพทย์สม
ชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี

กรมปศุสัตว์และโฆษกกรมปศุ
สัตว์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมปศุ
สัตว์ และผู้ประกอบการ ได้ร่วม
พัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรง
ฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิต
ภัณฑ์ ตลอดจนระบบการป้องกัน
ควบคุมโรค ระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ ตั้งแต่ฟาร์ม
จนถึงผู้บริโภค จนมีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับโลก ทำให้สามารถส่งออก
สินค้าปศุสัตว์ประมาณ 2 แสน
ล้านบาท ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไก่
เนื้อ เป็นตัวอย่างความสำเร็จทำ
ให้วันนี้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก
เนื้อไก่อันดับ 3 ของโลก และยังเป็น
ผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ
1 ในเอเชีย เป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์นม อันดับ 1
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา การส่ง
ออกสินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์
ให้การรับรองมาตรฐานและออก
ใบรับรองสุขอนามัยเพื่อการส่ง
ออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าในปี 2561 การส่ง
ออกสินค้าปศุสัตว์จะเพิ่มเป็น 2.2
แสนล้านบาท

FISHERIES

Industry gets new trawler rules boost

POST REPORTERS

The government has promised fishing operators new measures to sustain their businesses including allowing them to take over unused trawlers that have been properly registered or sell off their unregistered fishing boats.

The promise was agreed at a meeting between Deputy Prime Minister Chatchai Sarikulya and the Fishing Association of Thailand chaired by Mongkol Sookcharoenkana yesterday.

Gen Chatchai said the association has asked for the government's assistance in dealing with shortage of labour in the fishing industry, a problem which has led many trawlers to be laid up.

The association also complained of a shortage of ATMs which the fishing workers use to obtain their wages. The government issued a regulation on Nov 1 last year requiring employees to pay their workers via ATMs instead of handing out cash to make financial transactions traceable and prevent fraud.

Gen Chatchai said commercial banks will be asked to install more ATMs at fishing ports or in fishing communities.

The meeting also discussed the policy launched by Gen Chatchai during his tenure as agriculture minister which was to promote more fishery farming to reduce the need for open sea fishing.

More fishery farming would lessen exploitation of natural resources. However, Gen Chatchai stressed the need to maintain balance by keeping the legal open-sea fishery operators in business while effectively tackling illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

Gen Chatchai said the major issue the government faces is what to do with the more than 1,000 vessels now banned from fishing because they were not registered.

One option was to let owners of unregistered fishing boats buy registered vessels from owners who have given up the fishing business and take over the fishing licence which comes with those boats.

However, if such an option is not workable, the government has set aside a budget to buy the unregistered boats, a measure aimed at curbing overfishing in line with the anti-IUU fishing policy.

Gen Chatchai said the priority now was to try and implement the boat and licence takeover. If that fails, purchasing boats would be a last resort.

However, the deputy premier said the legal aspects of this must be studied to ensure no laws are broken.

On Dec 18 the reform steering panel on national administration headed by Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwon adopted a number of measures including the government purchase of unregistered fishing boats.

Gen Prawit said this must be done in tandem with the taking over of fishing licences, which would help limit the amount of boats in Thai waters to a manageable level, according to Defence Industry spokesman Kongcheep Tantravanich.

At the meeting an agreement was also reached in principle to establish a fund that would modernise fishing boats and make them easier to trace. Another resolution will see low-interest loans given to fishing operators who are financially affected by the anti-IUU measures.



ด้วยไม่อย่างนั้นสหกรณ์จึง

.....■ จะใช้อำนาจนาย

ทะเบียนบังคับให้สหกรณ์

เป็นแก้มลิงสหกรณ์ไหนไม่

“บุญใจ” เข้าเวรโลกข่าวต่ำทุกขั ทำตามคณะกรรมการมีสิทธิถูก
ประจำวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561.....■ เปิดประเด็น ให้สหกรณ์
เป็น“แก้มลิง” ดูดซับสินค้าเกษตร ถ้าไม่มี สหกรณ์เสียหายเพราะ
ได้สมราคา คนเคยผ่านงานฟาร์ม ปลูกพืชตามคำสั่งนายทะเบียนคน
มาหลายปีคนเลือดสหกรณ์พันธุ์แท้ ตั้งจะกล้ารับผิดชอบไหมอย่าใช้
ได้แต่ฝากเตือน“อ.ชัชชัย” วิวัฒน์ ลุกเล่นภาษากฎหมาย หาช่อง
คัดยก้าธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ รอดไว้ล่วงหน้า ทำหนังสือถึง
ระวังจะหลงเพลินติดกับตักสน สหกรณ์ลงชื่อในฐานะอธิบดี ที่
ตะพายเพราะโครงการที่รังสรรค์ จะอ้างได้ว่า ไม่ใช่คำสั่งของนาย
ขึ้นมา หาใช้เรื่องใหม่ ล้วนเป็น ทะเบียนแต่เป็นเพียงคำแนะนำ
เรื่องเก่าๆ ที่สร้างปัญหาให้กับ ของอธิบดี สหกรณ์จะปฏิบัติตาม
ขบวนการสหกรณ์มาทุกยุคสมัย ไม่ทำตามก็ได้เข้าสู่ศฤคัยได้ว่า
.....■ แก้มลิงสินค้าเกษตร สหกรณ์จึงเพราะบริหารผิดพลาด
ฟังชื่อเหมือนดูดี สนองนโยบาย เอง ไม่ได้จึงเพราะคำสั่งนาย
รัฐบาลแต่สินค้าเกษตรไม่ใช่ น้ำ ทะเบียน.....■ โครงการสนับสนุน
จากฟ้าที่ได้มาฟรีๆเอามาขังกัก อุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการ
เก็บในแก้มลิงจะรั่วไหลระเหยหาย เกษตร นี่ก็เหมือนกัน จับตาดู
ระบายไปที่ไหนได้ทั้งนั้น ไร่ปัญหา ให้ดี จะมีบริษัทวิ่งไปตามสหกรณ์
สินค้าเกษตรสหกรณ์ต้องควัก ทั่วไทยมัย ไม่ต่างโครงการเดิมๆ
เงินไปรวบรวมซื้อหามาเก็บ มี สร้าง โรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ โรงสี
ดอกเบ็ยเป็นภาระ จะปล่อยให้รั่วไหล ฉางข้าว โรงปุ๋ยอินทรีย์ทำกันมาแล้ว
ระเหยหายเหมือนน้ำไม่ได้จะกักเก็บ ทั้งนั้น แต่ใช้งานไม่ได้เต็มบ้าน
ไว้นานๆเน่าเสียเสื่อมคุณภาพมีค่า เต็มเมือง.

บุญใจ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 23 มกราคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13422

Col.Inch: 14.46

Ad Value: 13,014

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 39,042

Clip: Black/White

ภาพข่าว: ดันส่งออก



ดันส่งออก : นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ และเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 23 มกราคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13422

Col.Inch: 14.12

Ad Value: 12,708

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 38,124

Clip: Black/White

ภาพข่าว: วันเกษตรแห่งชาติ



วันเกษตรแห่งชาติ : นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน
วันเกษตรแห่งชาติภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 26
มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน